



ปีที่ 44 ฉบับที่ 105 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

**การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 “ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น :
บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2556 ” เริ่มแล้ววันนี้**

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น: บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันที่ 9-11 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลดส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รศ.วิมล คำศรี มาเป็นประธานในพิธีมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร นักวิจัย นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรม และสังคมไทย” จาก ศ.ดร.วิสุทธิ ไบไม้ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ ประธานมูลนิธิหยาดฝน จังหวัดตรัง นายชะลอ เขี่ยมสุทธิ ผู้ใหญ่บ้าน/นักพัฒนายอดเยี่ยม ดำเนินรายการโดย อาจารย์ดำรงพันธ์ ใจहां นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมีการนำผู้เข้าร่วมประชุมไปศึกษา

(ต่อหน้า 2)

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E- mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ม.ราชภัฏนครฯ รับนักศึกษาใหม่ ประเภทสอบคัดเลือกตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทสอบคัดเลือกตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีกำหนดการดำเนินงานการรับสมัครดังต่อไปนี้

การรับสมัคร รับสมัครออนไลน์และพิมพ์ใบสมัคร/ใบแจ้งชำระเงิน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 7 มกราคม 2557

ชำระเงินผ่านทางช่องทางของการชำระเงิน (ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2556 – 7 มกราคม 2557 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 13 มกราคม 2557

การสอบวัดความรู้ สอบวิชาพื้นฐานทั่วไปและสอบวัดแนวความเป็นครู และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา วันที่ 17 มกราคม 2557

การสอบสัมภาษณ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์พร้อมยื่นเอกสารการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2557 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 (ต่อจากหน้า 1)

ดูงานพื้นที่วิจัยป่าสาคร จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาดูงานหมู่บ้านคีรีวงอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และการส่องเรือท่องเที่ยวชมทัศนียภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอ่าวปากพนัง คอนโดนกแอ่นกินรัง แหลมตะลุมพุก สะดือทะเล อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ นับเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของนักวิจัยจากทั่วทั้งประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเรื่อง คือ 1) กลุ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ 2) กลุ่ม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 3) กลุ่มการพัฒนาต่อยอดและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ และ 4) กลุ่มการอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแต่ละกลุ่มเรื่องจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยประมาณ 13 เรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่เน้นการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ใ้บุคคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามแบบฟอร์มนำส่ง รายงานผลการศึกษาและแบบรายงานผลการศึกษา พร้อมด้วยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

กำหนดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน
และการเขียน SAR ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2556

ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556

เวลา 08.00 – 08.30 น.	ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 08.45 น.	กล่าวรายงานการจัดการอบรม โดย ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เวลา 08.45 – 09.00 น.	กล่าวเปิดการอบรม โดย รศ.วิมล คำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เวลา 09.00 – 10.30 น.	บริบทของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดย รศ.จарุยา ขอพลอยกลาง และอาจารย์ศุภชัย คำคำ
เวลา 10.30 – 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 12.00 น.	ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เวลา 12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น.	ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ต่อ)
เวลา 14.30 – 14.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 17.00 น.	แนวทางการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานใน SAR ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556

เวลา 09.00 – 10.30 น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียน SAR แยกตามหน่วยงาน
เวลา 10.30 – 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 12.00 น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียน SAR แยกตามหน่วยงาน (ต่อ)
เวลา 12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น.	นำเสนอผลการเขียน SAR ของแต่ละหน่วยงาน
เวลา 14.30 – 14.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 17.00 น.	การกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง

เก็บตกบรรยากาศงานพิธีเปิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในส่วนของกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ด้วยความไม่แน่นอนของฝนฟ้าในช่วงนี้ จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานที่ตักบาตรจากหน้าสำนักงานอธิการบดี มาเป็นภายในอาคารสำนักงานอธิการบดีแทน ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษาและชาวบ้านละแวกมหาวิทยาลัย มาร่วมตักบาตรกันล้นหลาม ถือเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมตักบาตรในบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี ได้บรรยากาศที่อบอุ่นไปอีกแบบ

สัปดาห์นี้มีกิจกรรมใหญ่ๆเกิดขึ้นสองกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วັນนี้เป็นกิจกรรมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 “ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น:บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม นี้ โดยมีสถาบันวิจัยฯเป็นเจ้าภาพหลัก ในการเปิดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของนักวิจัยจากทั่วทั้งประเทศ 4 กลุ่มเรื่อง คือ กลุ่มผลงานวิจัยดีมาก กลุ่มการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มการพัฒนาต่อยอดและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ และ กลุ่มการอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแต่ละกลุ่มเรื่องจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยประมาณ 13 เรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่เน้นการพัฒนา และสร้างความยั่งยืนทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

ถัดไปวันที่ 12 ธันวาคม นี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สายตรงไปยัง ผอ.โรงเรียนและครูแนะแนวกว่า 70 โรงเรียน มาร่วมสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อ หนึ่งวันเต็มที่ห้องประชุมพรหมโยธี จะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น และการให้คำปรึกษายุคศตวรรษที่ 21” โดย ผศ.นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามคำแหง มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้น ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาจารย์สมพงศ์ เหมือนเพชร จะแนะนำถึงการรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 และปิดท้ายรายการด้วยการแนะนำหลักสูตรของแต่ละคณะ งานนี้สามารถติดตามรับฟังได้จากสถานีวิทยุเสียงมหาชัย FM. 107.5 MHz ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “นักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน” โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมปลายเข้าร่วม (โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน) สนใจติดต่อวันที่ ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา 081 649 9114 หรือ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินวด 081 5356086 รับจำนวนจำกัด

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดี ๆ “คนที่มีความสุข ไม่ใช่ว่าเขาจะมีสิ่งดี ๆ อยู่รอบตัว หรือพบเจอแต่สถานการณ์ดี ๆ ตลอดเวลา แต่ที่เขามีความสุข เพราะเขามีทัศนคติดี ๆ คิดบวกทุกเรื่อง ให้ภัยทุกคน” สวัสดิ์ดีจะ